

**CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG**  
**ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HĐND TỈNH KHÓA X,**  
**NHIỆM KỲ 2021 -2026**

Họ và tên: **VÕ TRỌNG HÒA**

Sinh ngày: 26/3/1981.

Quê quán: Phường Thủy Châu – thị xã Hương Thủy – tỉnh Thừa Thiên Huế.

Chỗ ở hiện nay: Tổ 2 - khu phố Tân Trà 1 – phường Tân Bình - TP. Đồng Xoài – tỉnh Bình Phước.

Chức vụ: Phó giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội Chi nhánh tỉnh Bình Phước.

Ứng cử: Đại biểu HĐND tỉnh Bình Phước nhiệm kỳ 2021-2026, đơn vị bầu cử số 8 trên địa bàn huyện Chơn Thành.

Tôi công tác tại Ngân hàng Chính sách xã hội chi nhánh tỉnh Bình Phước đến nay đã được 17 năm. Trong thời gian công tác, tôi đã luôn nỗ lực cố gắng để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, đó là triển khai cho vay các chương trình tín dụng chính sách trên địa bàn tỉnh Bình Phước với phương châm “Thấu hiểu lòng dân, tận tâm phục vụ”. Từ nguồn vốn tín dụng chính sách, trong thời gian qua đã giúp cho hàng ngàn lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ đồng bào dân tộc thiểu số trong tỉnh Bình Phước vươn lên thoát nghèo bền vững, giúp cho hàng ngàn lượt học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn tiếp tục thực hiện ước mơ đến trường, góp phần cùng với địa phương thực hiện thành công chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới, đảm bảo an sinh xã hội.

Được sự hiệp thương giới thiệu tham gia ứng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026, tôi xác định, đây là niềm vinh dự, tự hào đồng thời cũng là trách nhiệm rất lớn của bản thân đối với Đảng, đối với tổ chức, cơ quan và cử tri đã tín nhiệm giới thiệu. Tôi nhận thức được rằng, HĐND là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân, do nhân dân địa phương bầu ra, chịu sự giám sát của cử tri, có trách nhiệm thu thập và phản ánh trung thực ý kiến, nguyện vọng, kiến nghị của cử tri, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cử tri, chịu trách nhiệm trước nhân dân và cơ quan nhà nước cấp trên.

Huyện Chơn Thành, địa bàn tôi được giới thiệu tham gia ứng cử, là một huyện mà trong những năm qua được đánh giá có tình hình an ninh chính trị ổn định, kinh tế - xã hội chuyển biến tích cực và tăng trưởng hợp lý. Với những điểm sáng nổi bật như sản xuất công nghiệp, xây dựng và dịch vụ tăng trưởng tốt, thu ngân sách tăng trưởng cao, kết cấu cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội ngày càng hoàn thiện, đời sống nhân dân ngày càng phát triển, quốc phòng - an ninh và trật tự an

toàn xã hội được giữ vững, đặc biệt huyện nhà đã xây dựng được 100% xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Trước những thành tựu đạt được của tỉnh nhà nói chung và của huyện Chơn Thành nói riêng thì bên cạnh đó cũng còn một số khó khăn, thách thức như các thành phần kinh tế phát triển chưa đồng đều, mô hình liên kết chuỗi trong sản xuất kinh doanh chưa được bền chặt, chất lượng cuộc sống của người dân còn bị ảnh hưởng do ô nhiễm môi trường, điều kiện sống của người dân ở vùng sâu, vùng xa còn rất nhiều khó khăn... nên trong thời gian tới sẽ còn rất nhiều vấn đề mà cử tri rất quan tâm kỳ vọng, qua đó cấp ủy, chính quyền địa phương cũng sẽ phải tiếp tục quan tâm để đáp lại tốt nhất những sự quan tâm, kỳ vọng chính đáng của quý cử tri. Nếu được cử tri tín nhiệm bầu vào đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026, tôi sẽ nỗ lực cố gắng để hoàn thành tốt nhiệm vụ, trách nhiệm của đại biểu HĐND, tham mưu đề xuất các giải pháp để thực hiện một số công việc sau:

*Thứ nhất*, tôi xác định phải thực hiện tốt hơn nữa chức trách nhiệm vụ được giao tại cơ quan, đơn vị công tác là Ngân hàng Chính sách xã hội Chi nhánh tỉnh Bình Phước, tham mưu tốt hơn nữa cho cấp ủy, chính quyền địa phương, Ngân hàng Chính sách xã hội Trung ương ưu tiên bổ sung nguồn vốn để cho vay đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, hộ đồng bào dân tộc thiểu số, học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn và các đối tượng chính sách khác. Qua đó giúp cho người dân đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh, nâng cao chất lượng giáo dục, cải thiện điều kiện vệ sinh, môi trường nông thôn... Nguồn vốn tín dụng chính sách sẽ đóng góp tích cực cùng với các nguồn lực ở địa phương thực hiện thành công chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới; chương trình phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030.

*Thứ hai*, trong quá trình công tác, tôi sẽ tiếp tục đề xuất với các cấp, các ngành tăng cường sự quan tâm hơn nữa để nâng cao chất lượng cuộc sống người dân thông qua việc triển khai thực hiện các chương trình xây dựng nông thôn mới nâng cao, chương trình giảm nghèo bền vững, chính sách đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số; chính sách nhà ở xã hội cho người có thu nhập thấp; nâng cao chất lượng y tế, giáo dục - đào tạo và các chính sách về an sinh xã hội...

*Thứ ba*, tôi sẽ dành thời gian tiếp xúc và lắng nghe ý kiến của cử tri bằng nhiều hình thức; đi thực tế để nắm bắt thực tiễn, tìm hiểu tâm tư nguyện vọng của nhân dân, kịp thời phản ánh trung thực mọi ý kiến, nguyện vọng của cử tri với HĐND tỉnh, với các cấp, các ngành để giải quyết những nguyện vọng chính đáng của cử tri nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, cùng với các vị đại biểu HĐND tỉnh góp ý cho tỉnh có những quyết nghị về những vấn đề mà cử tri quan tâm.

*Thứ tư*, bản thân nghiêm túc chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, thường

xuyên rèn luyện phẩm chất đạo đức, hoàn thành tốt nhiệm vụ của người đại biểu HĐND theo quy định của pháp luật; tích cực tham gia các hoạt động toàn khóa của HĐND tỉnh; thực hiện nghiêm túc chế độ tiếp xúc cử tri trước và sau mỗi kỳ họp. Tham gia thực hiện tốt chức năng giám sát của người đại biểu HĐND đối với hoạt động của các cơ quan Nhà nước để mang lại hiệu quả thiết thực nhất.

Tôi bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc, lời cảm ơn chân thành và mong muốn được sự ủng hộ, tin nhiệm của cử tri, giúp tôi có thể hoàn thành tốt hơn nữa nhiệm vụ được giao, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà và của huyện Chơn Thành.

Xin được chân thành cảm ơn UBMTTQVN tỉnh Bình Phước, UBMTTQVN huyện Chơn Thành, cấp ủy, chính quyền địa phương đã tạo điều kiện tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri với người ứng cử đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2021-2026 để cho các ứng cử viên được gặp gỡ, tiếp xúc, trao đổi với cử tri trước ngày bầu cử.

***Xin trân trọng cảm ơn !***